



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน เดลินิวส์ คมชัดลึก ข่าวสด ไทยรัฐ	พายุปากีสถาน -เสนอข่าว สถานการณ์ล่าสุดของพายุไซรอนร้อนปากีสถาน คาดว่าน่าจะขึ้นฝั่งที่บริเวณ จ.นครศรีธรรมราช ผ่าน จ.สุราษฎร์ธานี ออกฝั่งอันดามันที่ จ.ระนอง ทำให้มีลมและฝนตกหนักในพื้นที่สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ในช่วงวันที่ 4-6 ม.ค. และช่วงวันที่ 6-9 ม.ค. จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามัน แต่ยังคงมีกระแสลมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุ ส่งผลให้ภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 6 ม.ค. โดยเฉพาะประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา และภูเก็ต และอาจเกิดฝนตกหนักในบางบริเวณของภาคเหนือตอนบน อาจเกิดฝนตกปานกลางถึงตกหนักได้ในช่วงวันที่ 7-8 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมติดตามสถานการณ์พายุไซรอนร้อนปากีสถานผ่านระบบวิดีโอร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และ จ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ว่า ขณะนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และพระราชทานความห่วงใยมายังทุกคน สิ่งสำคัญศูนย์ประชาสัมพันธ์ระดับพื้นที่อย่าทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและขอร้องสื่อช่วยเสนอข่าวอย่างระมัดระวัง
คมชัดลึก	-เสนอข่าว จ.นครศรีธรรมราช เริ่มอพยพประชาชนจากชุมชนริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตลอดแนว อ.เมือง อ.ท่าศาลา อ.สิชล อ.ขนอม อ.ปากพนัง และ อ.หัวไทร ประมาณ 3 หมื่นคน ไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวของแต่ละอำเภอที่มีอยู่กว่า 40 จุด
เดลินิวส์ สวท. สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 9 Newtv เว็บไซต์ เดลินิวส์	-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวภายหลังประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และประชุมผ่านระบบวิดีโอกับ นพ.สสจ. ว่า ปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้รพ.สายบุรี จ.ปัตตานี เกิดน้ำท่วมทางเข้า รพ. แต่ยังไม่เปิดให้บริการได้ตามปกติ ได้อพยพหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่แล้ว และพบปัญหาไฟฟ้า ลัดวงจรแต่สามารถแก้ไขได้แล้ว เช่นเดียวกับที่ จ.สงขลา ได้รับรายงานว่ามีฝนตกลงมาต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณมากขึ้น สถานพยาบาลที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้แก่ รพ.ระโนด รพ.สิงหนคร และรพ.สะเดา ได้กำชับให้เตรียมความพร้อม 5 ด้าน 1.ป้องกันอาคารสถานที่ 2.สำรองยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และทรัพยากรอื่น ๆ 3.สำรวจผู้ป่วยที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษและไม่สามารถเดินทางมาสถานบริการได้ 4.เตรียมแผนประกอบกิจการ 5.เตรียมทีมเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือทางการแพทย์ ทุกจังหวัดได้เปิดศูนย์ EOC ส่วนสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ขนย้ายยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ไว้ที่สูง สำรองยาเวชภัณฑ์ ข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ข้อมูลผู้ป่วยหนัก มีทีมปฏิบัติการทางการแพทย์พร้อมให้การดูแลหากเกิดภาวะฉุกเฉิน และให้เขตสุขภาพที่ 3 - 6 เตรียมพร้อมให้การสนับสนุนจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง ขณะที่ส่วนกลางได้สำรองยาชุดน้ำท่วม 50,000 ชุด ยารักษาโรคน้ำกัดเท้า หน้ากากอนามัย เสื้อชูชีพ พร้อมสนับสนุนพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้เตรียมใช้วิทยุสื่อสารหากสถานการณ์พายุรุนแรงหรืออินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ตามแนวพระราชดำริของในหลวง ร.9 ที่ทรงนำวิทยุสื่อสารมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
ผู้จัดการออนไลน์	-เสนอข่าว นพ.เชิดชาย ชยวิฑูโร ผอ.รพ.บางสะพาน กล่าวว่า ได้ประชุมและประเมินสถานการณ์ของพายุไซรอนร้อนปากีสถานร่วมกับ สสจ. ประจวบคีรีขันธ์ เห็นว่ายังไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก 11 ราย รวมถึงผู้ป่วยทั่วไป 147 ราย ซึ่งบางส่วนที่สามารถกลับไปพักรักษาที่บ้านได้ ได้ให้ญาติมารับกลับไป
มติชน	-เสนอข่าว นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า รพ.สิชลได้เปิดหอประชุมอารักษ์ และลานอเนกประสงค์ อาคารผู้ป่วยนอก รับผู้อพยพจากบ้านผ้ายท่า สามารถรับได้ประมาณ 500-600 คน ตอนนี้อยู่ประชาชนเริ่มทยอยอพยพเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุกว่า 80 คน รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง
สำนักข่าวไทย เว็บไซต์คมชัดลึก	-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถานการณ์ภัยพิบัติจากพายุจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจประชาชน ส่วนใหญ่อาจเกิดสภาวะเครียด วิตกกังวล การป้องกันผลกระทบดังกล่าวที่ดีที่สุดคือ การเตรียม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สวท. สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ thaiquote เว็บไซต์ nationtv เว็บไซต์ newstv</p>	<p>ความพร้อมรับมือล่วงหน้าทั้งตนเองและครอบครัว โดยขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบปฏิบัติ 4 ประการ คือ 1.ติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยจากทางราชการเป็นหลักและวางแผนรับมืออย่างเหมาะสม 2.ตั้งสติอย่าตกใจ และคิดถึงความปลอดภัยของชีวิต โดยเตรียมความพร้อมร่วมกันในครอบครัวและวางแผนการขนย้ายผู้ช่วยเหลือนตนเองไม่ได้ 3.ผู้ที่มีโรคประจำตัวขอให้เตรียมยาที่กินประจำไว้ โดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวช ควรระมัดระวังการขาดยา หากยาใกล้หมดควรรีบแจ้งสถานพยาบาลหรือ อสม.ที่อยู่ใกล้บ้าน 4.ควรจดเบอร์ฉุกเฉินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านสุขภาพและความปลอดภัยไว้ติดตัว ได้แก่ สายด่วนสุขภาพจิต 1323, สายด่วนกู้ชีพ 1669 สำหรับการเตรียมความพร้อมดูแลจิตใจประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ได้ให้รพ.จิตเวชและศูนย์สุขภาพจิตเตรียมทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเตรียมเวชภัณฑ์ ยารักษา และการเยียวยาด้านอารมณ์จิตใจ สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทของรพ.ในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ส่งผลให้เกิดลมพายุ ฝนตกหนักและน้ำท่วม ขอให้ประชาชนระมัดระวังภัยสุขภาพ เช่น อันตรายจากลมพายุ อุบัติเหตุจากการจราจร การจมน้ำ และสัตว์มีพิษมีพิษกัดต่อย เป็นต้น หากมีความจำเป็นต้องขยับยานพาหนะ ขอให้ประเมินสถานการณ์อย่างถี่ถ้วนเพื่อความปลอดภัย และภายหลังเกิดลมพายุไม่ควรเข้าไปใกล้บริเวณสิ่งหักพัง หากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้โทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ 1669 นอกจากนี้ ควรเฝ้าระวัง โรคฉี่หนู โรคทางเดินหายใจ และโรคอุจจาระร่วง</p>
<p>มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ข่าวปนคน ปนข่าว</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ ได้นัดหมายมูลนิธิฯ และเครือข่ายกัญชาเพื่อการแพทย์ ที่ก.พาณิชย์ วันที่ 11 ม.ค. 2562 ซึ่งจะนำคำถามจากตอนหนึ่งในหนังสือที่เปิดโปงเบื้องหลังของบริษัทยา และขบวนการล่าสายพันธุ์กัญชาเพื่อนำไปสู่การจดสิทธิบัตร ที่เขียนโดย Joseph R Pietri มาสอบถามด้วย และจะทยอยเปิดเผยขบวนการและกระบวนการดังกล่าวอย่างละเอียด</p> <p>-เสนอบทความว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติดใช้เวลาร่างเกือบ 2 ปี แต่มีการแยกกฎหมายแก้ไขพ.ร.บ.ยาเสพติดซึ่งใช้เวลาในการร่างแค่ 2 เดือน ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าต้องการผลักดันเรื่องกัญชาออกมาด้วยความรีบเร่งผิดปกติ ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนต่างชาติชัดเจน เพราะใน ม.22 และ ม.25 มีการเพิ่มบทนิรโทษกรรมในระหว่างพิจารณากฎหมายด้วย โดยเฉพาะที่ขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาเอาไว้แล้ว ที่เลวร้ายกว่านั้นคือจะมียาเสพติดประเภทอื่น เช่น ฝิ่น หลุดจากการควบคุมด้วย</p> <p>-กล่าวว่า มีคำถามเรื่องการเร่งรีบให้ร่างพ.ร.บ.กัญชา-กระท่อมฯ ที่พิจารณาเพียงแค่ 2 เดือน มีผลบังคับใช้ เป็นความต้องการให้มีผลแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือไม่ และเอื้อต่อการจดแจ้งสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาก่อนสิ้นสภาพ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถยื่นขอสิทธิบัตรได้อีกหรือไม่ อย่างไร</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ สำนักข่าวอิศรา</p>	<p>คำรักรักษาอกเวลาผู้ป่วยบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุภัทรา นาคะผิว กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช. ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้รพ.สังกัดสธ.เก็บค่าบริการพยาบาลจากผู้ป่วยบัตรทองที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินนอกเวลาราชการ โดยยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดๆ รองรับการดำเนินการดังกล่าว หากรพ.เรียกเก็บเงินค่าบริการพยาบาลจะเป็นการลิดรอนสิทธิผู้ป่วย เพราะพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ให้สิทธิผู้ป่วยบัตรทองเข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งในกรณีฉุกเฉิน กรณีที่มีความจำเป็น ตลอดจนกรณีอื่น ๆ ทั้งในและนอกเวลาราชการ และตามประกาศของบอร์ด สปสช. ไม่มีข้อที่เปิดช่องให้รพ.เก็บเงินจากผู้ป่วยบัตรทองได้ เว้นแต่การร่วมจ่าย 30 บาทตามความสมัครใจ</p>
<p>มติชน</p>	<p>โรคช็อคกุนญา</p> <p>-เสนอข่าว นายประเสริฐ กุลหลัก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รพ.กระบี่ เจ้าหน้าที่สสอ.กระบี่ เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านเกาะกลาง อสม. และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มีชัยดีบ้านเกาะกลาง หมู่ 1 ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ พร้อมนำอุปกรณ์ฉีดพ่นควันฆ่ายุงลายตามแหล่งน้ำต่าง ๆ รวมทั้งใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ขณะที่เจ้าหน้าที่ อบต.คลองประสงค์ ได้แจ้งเสียงตามสายให้ชาวบ้านที่เป็นไข้เดินมารับการตรวจและสังเกตอาการในเบื้องต้นที่มีชัยดี มีชาวบ้านเดินทางมากกว่า 100 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็ก มีอาการปวดตามข้อ เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เบื้องต้น ชักประวัติพร้อมเจาะเลือดส่งไปตรวจหาเชื้อช็อคกุนญา จะทราบผลภายใน 7 วัน</p> <p>นายประเสริฐ กล่าวว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติการรักษาที่รพ.สต. รพ.กระบี่ และรพ.เอกชนในพื้นที่ ได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ข้อมูลว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคซิคุนกุญยอย่างน้อย 2-3 รายแล้ว เชื่อว่าผู้ที่ป่วยในพื้นที่น่าจะป่วยด้วยโรคนี้จริง จะให้ทีม อสม.และเจ้าหน้าที่ สธ. เดินตามบ้านช่วยกันทำลายแหล่งเพาะลูกน้ำ และฉีดพ่นสารกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมโรค</p>
<p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์ thansettakij.com</p>	<p>การปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมฯ ร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านช่องทาง Facebook Messenger ของกรมฯ แก้ปัญหาความถูกต้องของข้อมูลสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสาธารณสุข การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และต้นทุนทางการให้บริการสุขภาพและการแพทย์ โดยรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพและการตรวจสอบความถูกต้องผ่านสื่อออนไลน์ด้วยนวัตกรรม Social Listening และนำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนานวัตกรรมระบบตอบกลับด้วยข้อความ (Health Medical Chatbots) เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและสร้างการรับรู้ของประชาชน</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนไทย ว่า ขณะนี้กรมฯ ใช้หลักการตลาดเข้ามาช่วยเรื่องการสื่อสารให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือนำความรู้สุขภาพต่างๆ ไปใช้ โดยแบ่งกลุ่มคนและทำสื่อรณรงค์หรือชุดความรู้ที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มบุคคลต่างๆ ให้ตรงเป้าหมายมากขึ้น เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้</p>
<p>เว็บไซต์ www.banmuang.co.th</p>	<p>กฎหมายของบุหรี่แบบเรียบ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.พูนาม เคนตราปาล ชิงห์ ผอ.องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO-SEARO) กล่าวชื่นชมประเทศไทย ว่า เป็นประเทศที่แสดงความมุ่งมั่นต่อนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จนเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ออกมาตรการของบุหรี่แบบเรียบ</p> <p>ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมยาสูบ และที่ปรึกษากฎหมายควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 11 ของโลกที่ออกมาตรการนี้ โดยประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ประกาศใช้กฎหมายบุหรี่ของเรียบ ตั้งแต่ปี 2555 หลังประกาศใช้พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ลดลง 0.2% ต่อปี ปัจจุบันประเทศไทยมีคนสูบบุหรี่ของ 5.9 ล้านคน ดังนั้นการออกกฎหมายของบุหรี่แบบเรียบจึงคาดว่าจะสามารถลดคนสูบบุหรี่ในประเทศได้ถึง 111,794 คนต่อปี</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ มุมข่าวราชการ</p>	<p>หลักสูตรผู้ตรวจราชการฯ</p> <p>-เสนอข่าว สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ก.พ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างเดือนธ.ค. 2561-มี.ค. 2562 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับงานตรวจราชการ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตรวจราชการให้สอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายบริหาร และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการตรวจราชการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการตรวจราชการ และเสริมสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง มีผู้เข้ารับการอบรม 46 คน จาก 18 หน่วยงาน โดยผู้ตรวจราชการ สธ. คือ นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว</p>	<p>ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค. 2562 ที่อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้แพร่หลายและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. นี้ ที่ http://register.dmsc.moph.go.th/62 โทร. 0-2951-0000 ต่อ 99187 และ 99051</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โรคหูดดลหมอกอักเสบเรื้อรัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหูดดลหมอกอักเสบเกิดจากการอักเสบของเยื่อหูดดลหมอก ทำให้เกิดอาการไอ ไอแห้ง หรือไอมีเสมหะ และอาจมีอาการอื่น ๆ คล้ายโรคหวัดร่วมด้วย เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล มีไข้ต่ำ ๆ อาการมักหายได้เองภายใน 7-10 วัน แต่อาการไอแห้งอาจเป็นได้นานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้หลายวิธี ได้แก่ 1. พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆ 2. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ควัน ฝุ่น สารเคมี หรือสารระคายเคืองต่างๆ 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศเย็น 4. ให้ความอบอุ่นร่างกายขณะนอนพักผ่อนให้เพียงพอ 5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ควรดูแลรักษาสุขภาพและรับการตรวจสุขภาพประจำปี หากพบอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์</p>
<p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์ matichon.co.th</p>	<p>TO BE NUMBER ONE</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ดวงพร ปิณิจเสติกุล ผอ.สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักงานมัย กทม. กล่าวในพิธีประกาศผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 เขตกทม.และปริมณฑล ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ว่า กิจกรรมนี้เป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ของกทม.และปริมณฑล ที่มีความสามารถด้านการเต้น มารวมตัวทำกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจเป็นนักกีฬา ได้รับความสุขและมิตรภาพจากเพื่อนใหม่ที่มาจากหลายจังหวัด</p> <p>ด้าน นพ.ชินโรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทุกละหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่จัดต่อเนื่องมากกว่า 16 ปีและประสบความสำเร็จอย่างสูง มีเยาวชนจากทุกภาคเข้าร่วมกิจกรรมปีละไม่ต่ำกว่า 3,000 คน</p>
<p>มติชน โอเอ็นเอ็น ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>คำแนะนำดูแลสุขภาพช่องปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า คราบหินปูนหรือหินน้ำลาย ก่อให้เกิดปัญหาโรคในช่องปาก ได้แก่ เลือดออกขณะแปรงฟัน ฟันเหลือง มีกลิ่นปาก เหงือกอักเสบ โรคปริทันต์ ฟันโยก ฟันห่าง และฟันผุได้ แนะนำพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน แปรงฟันทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน ใช้น้ำยาฟอกสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ และใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟัน</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>อาการแพ้อาหาร</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวถึงข่าวเตือนภัยการแพ้อาหารที่เผยแพร่ทางโซเชียล ว่า อาหารรวมถึงสารปรุงแต่งรสในอาหารเป็นสาเหตุของอาการแพ้ได้บ่อย กรณีที่เป็นข่าวอาการที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการแพ้สารอื่น ๆ ที่เป็นส่วนผสมในอาหารได้ อาการปากบวมหลังรับประทานอาหารหรือยาเป็นอาการที่บ่งบอกถึงอาการแพ้ ซึ่งมักเกิดในช่วงเวลาสั้น ๆ ภายใน 1 - 2 ชั่วโมง เริ่มจากอาการคันรอบปาก ปากบวม หลังจากนั้นมักพบผื่นคันนูนหรือผื่นลมพิษตามร่างกาย ในรายที่มีอาการรุนแรง อาจมีเยื่อหูทางเดินหายใจบวม ทำให้มีอาการแน่นหน้าอก หายใจติดขัด ความดันต่ำ และถึงแก่ชีวิตได้ ผู้ที่มีอาการแพ้ควรหลีกเลี่ยงอาหารและยาที่เป็นสาเหตุ หากไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริง</p>
<p>มติชนสุดสัปดาห์</p>	<p>โรคเรื้อน</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค เผยแพร่อินโฟกราฟฟิก "โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้" เนื่องในวันราชประชาสมาสัย วันที่ 16 ม.ค.ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของในหลวง ร.9 สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อน และร่วมกันเป็นจิตอาสาในการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชนของตนเอง นำไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนได้สำเร็จและยั่งยืน และเพื่อสนองพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ในการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อสังคม</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า ข่าวสด คมชัดลึก ไทย โพสต์ สยามรัฐ เดลินิวส์ M2F โพสต์ทู เดย์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา กรุงเทพ ธุรกิจ</p>	<p>อุบัติเหตุปีใหม่ 2562</p> <p>-เสนอข่าว นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ว่า อุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแต่ 27 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562 เกิดอุบัติเหตุ 3,791 ครั้ง เสียชีวิต 463 ราย และบาดเจ็บ 3,892 คน ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงกว่าปีที่แล้ว ส่วนจำนวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บลดลง สาเหตุหลักยังคงเกิดจากการดื่มแล้วขับและขับเร็ว โดยรถจักรยานยนต์มีอัตราการเสียชีวิตสูง ศปถ.ได้กำชับจังหวัดถอดบทเรียน ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพื่อนำไปกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ พร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุรุนแรง รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า มาตรการตีไม้ซับ จับยึดรถ ตั้งแต่ 27 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562 มีการกระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 310,012 ครั้ง เก็บรักษาคนที่ฝ่าฝืนมาตรการตีไม้ซับ 5,164 คัน ยึดใบอนุญาตขับขี่ 8,312 คน ส่งดำเนินคดี 246,954 คน</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>นโยบายไทยแลนด์ 4.0</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เห็นชอบการดำเนินงานทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา และเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 1.ยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2.การพัฒนายานนวัตกรรมการแพทย์โยธี 3.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย 4. การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5.พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยตั้งคณะกรรมการ ป.ย.ป. ด้านพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 6.การพัฒนาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ พัฒนาสมุนไพรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นวาระแห่งชาติ และให้ 10 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของอาเซียน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch